



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๐๕๙๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจราจรยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและเพื่อให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรที่เหมาะสม โดยมีผลใช้บังคับกับ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ในส่วนเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล หากประสงค์จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและเป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ต้องดำเนินการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมาตรา ๑๓ ได้กำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือคำสั่งต่าง ๆ สิ้นผลบังคับใช้เมื่อพ้นสองปีนับแต่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ (สิ้นผลวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๒. กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือเทศบาลตำบลใด ที่มีพระราชกฤษฎีกาออกตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจราจรยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ประกาศไว้แล้ว เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ทั้งนี้ กรมส่งเสริม ....

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพการณ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์  
โทร. ๐๙๒-๒๗๘-๙๗๘๒